

CẤU TẠO SINH VẬT

SAGIANG

I.- SINH VẬT TRẦN GIAN

Sau khi tứ đại được tạo thành đầy đủ trên địa cầu, vi linh tử khoáng vật chủ trì tứ đại từng nơi, tùy địa giới, không giới: Hoả khoáng vật trong ruột địa cầu, trong Dương quang tuyến, trong đá, trong kim loại, Thổ khoáng vật ở từng đại lục, đảo và quần đảo, Kim khoáng vật trong kim loại và không trung địa cầu, Thủy khoáng vật trải rộng khắp biển hồ sông suối và trong mây. Mọi hành sử phục vụ hay huy hiệp tùy theo hoàn cảnh, con người cứ xúi giục chúng phá hại nhiều hơn phục vụ, nên bắt đầu dĩ chúng trở thành hung thần ác sát. Cho nên thực vật vi linh tử giáng phạm tác hợp theo năng lực tạo thành tế bào thực vật. Những đơn bào này là sinh vật đầu tiên trên địa cầu. Chúng sống trong nước, chỉ có nhân và tế bào trấp, bé nhỏ chỉ bằng 1/10 triệu của ly, không chết và phân bào tăng trưởng nòi giống. Cả triệu năm sau mới phối hợp nhau thành đa bào thực vật: rong, rêu, tảo và lần hồi phối hợp tập thể cấu tạo ra thủy thực vật. Chúng phát triển lên từ thủy thảo lên tiểu hoà thảo và tiểu mộc. Đến đây chúng cấu tạo được bào tử phát triển nhanh chóng và bào tử bị hơi nước cuốn lên trên mây, gió đưa vào đại lục làm mưa, hạt bào tử bám vào đất nảy mầm và phát triển thành thảo nguyên, rừng chồi và tuần tự rừng rậm. Từ đây thảo mộc nắm quyền bá chủ cả thủy lẫn bộ, nắm quyền điều ngự tứ đại trở thành Ngũ hành. Từ đó phân định theo Ngũ hành (Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thủy) làm nền tảng trên vạn vật của địa cầu. Như vậy Mộc là sinh vật đầu tiên của Địa cầu do nó biết tạo tế bào roi truyền nòi giống, bắt buộc tứ đại phải phục vụ cho Mộc: Hoả phục vụ hơi ấm, Thổ phục vụ dưỡng trấp (Hậu thiên khí) Kim phục vụ Tiên thiên khí và Thủy cung ứng nước. Ở các Tứ hành tinh không có Mộc là do không đầy đủ tứ đại cho Mộc, nên vi linh tử thực vật không thể sinh động được. Vậy sinh vật thể đầu tiên của địa cầu là Thảo Mộc. Từ đó tất cả sinh vật trần gian đều phải lấy Ngũ hành làm nền tảng cấu tạo và sinh động. Trong thân cây cũng tự nó cũng có Ngũ hành bộ phận trong lúc đưa nhựa nguyên lên lá chuyển thành nhựa luyện qua diệp lục tố hấp thụ tiên thiên khí. Chính Ngũ hành trong thân cây qua nhựa luyện, cấu tạo ra hoa với bầu nguy cái và chùm nhụy đực để kết tạo bào tử roi truyền nòi giống. Như thế thảo mộc cũng có Âm Dương, Ngũ hành đầy đủ do Tâm linh của nó ở gốc cây điều động. Chúng cũng có Ngũ sắc hoa lá màu, cũng có đủ Ngũ vị :Đắng, cay, ngọt, mặn, chua, ứng với Ngũ hành mà chúng là chủ trì, tuy không đầy đủ như động vật và con người. Thiếu nó là không có sinh vật như ở các tứ hành tinh và hộ tinh. Sinh vật còn thể hiện thêm động vật và nhơn vật mới đầy đủ trên sanh hành tinh. Đối với động vật, phải trải qua nhiều giai đoạn, nguyên sinh động vật, thấp sinh động vật, hoá sinh động vật, noãn sinh động vật và thai sinh động vật, là hoàn thành sứ mạng của Vi linh tử động vật. Tới nhơn sinh động vật là hoàn thành sứ mạng của vi linh tử Nhơn vật đã phát xuất từ Thượng giới của Vũ trụ. Chúng ta lần lượt khảo sát qua khoa học kỳ bí để thấu triệt công cuộc cấu tạo quá gian nan của các vi linh tử giáng phạm, nhưng hoàn thành sứ mạng rồi lại đeo đẳng chủ trì sinh vật mà rất ít vi linh tử trở về Thượng giới do nghiệp quả hồng trần, chỉ có quý vị chánh đẳng chánh giác đắc đạo quả mới quy hồi về như: Phật, Bồ Tát, A la hán hoặc do thiện duyên được quý Ngài nhiếp độ về Hữu tướng giới tiếp tục tu tập công phu và dài đằng đằng mới tấn triển lên Bồ Tát, Bích chi Phật và cuối cùng Phật vị. Chính vì thế mà quý vị ở Hữu tướng giới khi nhận thức nhiều vị đắc đạo quả thăng lên Vô tướng giới, nên đôi khi lại trốn trở xuống hồng trần toan tính sẽ tu tập đắc đạo quả nhanh chóng hơn, nhưng khổ nỗi khi giáng phạm phải đầu thai làm người, tài giỏi uyên thâm và thông minh tốt đỉnh, học hành đỗ đạt, vinh hiển vợ đẹp con ngoan, quyền cao chức trọng, quên bẵng đi việc tu hành, khiến Hướng đạo sư bị khiển trách, bắt buộc phải giáng trần tìm phương thế mang dự tập viên về, mới có việc Điều thiên sư, con chim biết thuyết pháp siêu đẳng khuyến cáo đệ tử hồi tâm tu tập để hồi phục ngôi vị cũ ở Thượng giới. Một dự tập viên trốn đi, giáng phạm học hành quán tuyệt thi đỗ cao hạng làm quan Tể tướng, vinh sang với 7 bà vợ và một bầy con, mỗi ngày làm việc về được quý bà chăm sóc tuyệt vời nơi dinh thự đồ sộ, nguy nga tráng lệ. Điều thiên sư, mỗi ngày đậu trên cây đại thọ ở Tam kỳ lộ thuyết pháp cho khách thập phương đến khán thính, càng ngày càng đông, tiếng đồn vang tới triều đình. Quan Tể tướng tên Bạch thị Lang theo chiếu biểu gọi về, nên quyết đi khám sát cho rõ thực hư. Điều thiên sư đang thuyết pháp líu lo sang sảng ở xa cả 100 mét vẫn nghe rõ ràng bỗng tuyên bố:

-Hôm nay có đệ tử của thiềm sư đến viếng!

-Ai vậy? Mọi người nhao nhao lên hỏi.

-Đó là Tể tướng Bạch thị Lang!

-Lạ nhỉ! Tể tướng là đệ tử của Ngài Điều thiên sư à?

-Đúng vậy!

Vừa nói xong, một đoàn quân mã rần rộ kéo tới bụi bay mịt mịt, dẫn đầu là quan Tể tướng sắc phục uy nghi. Dân chúng quý mọp xuống cung nghinh Tể tướng.

-Bạch thị Lang ới con!

-Mi là con chim sao dám gọi tên ta!

-Ta là Hướng đạo sư của con ở Hữu tướng giới, vừa nói vừa phún ra một Dương quang điện tử chỉ tuyến chiếu vào Tam tinh huyết Bạch thị Lang, khiến rùn mình nhớ lại dĩ vãng, lập tức xuống ngựa, tất cả kỵ mã quân cũng rùng rùng xuống ngựa, Bạch thị Lang quý xuống lễ bái, tất cả mọi người đồng quý xuống lễ bái cung kính.

-Kính thưa sư phụ, con xin yết kiến!

-Được rồi! Ta miễn lễ, hãy bình thân! - Mọi người đều đứng dậy – Con đã nhận biết tội nặng ngàn cân của con chưa?

-Dạ! Con biết rồi!

-Vậy mai này vào giờ Thìn đến đây theo thầy về núi tu hành cho kịp trở về Thượng giới.

-Xin tuân lệnh! Kính xin bái từ!

Bạch thị Lang lên ngựa cùng đoàn kỵ mã tùy tùng lui gót, khiến nhóm người ngờ ngác ngó theo và tự động giải tán vì Điều thiên sư cũng cất cánh bay đi kiếm ăn mất dạng. Sáng hôm sau, Bạch thị Lang mặc nâu sòng, đi chân trần đến cùng Điều thiên sư về núi.

II.- CẤU TẠO SINH VẬT THỂ HUYỀN DIỆU

Chúng ta đã biết Khoáng vật vi linh tử cấu tạo ra tứ đại là hết nhiệm vụ, chỉ còn làm thủ lĩnh vật thể mà thôi. Trải qua thời gian dài cũng cố trải qua 4 địa tầng: Hắc thạch đệ nhất địa tầng, Hoàng thạch đệ nhị địa tầng, Thanh thạch đệ tam địa tầng, Bạch thạch và Hồng thạch đệ tứ địa tầng. Sau đó cả triệu năm mới phát triển cấu trúc bầu khí quyển và tạo ra nước sinh động mãnh liệt, thay đổi hình dáng địa cầu suối, sông, hồ, biển đào mòn những đất đá, nứt là lớp đá vôi (thuộc Bạch thạch) đá đỏ làm thành phủ sa xây đắp cồn, cù lao, bồi các bãi biển và còn tồn đọng ra biển tạo ra bán đảo, đảo và quần đảo. Chính trong nước mới đủ điều kiện cho các vi linh tử thực vật cấu trúc tế bào thực vật. Vi linh tử đem Âm tử và Dương tử ra kích động tinh thể tứ đại cùng Ngũ năng của thiên nhiên phối hợp với Ngũ năng của các vi tử gốc của các nguyên tử đầu tiên tạo ra tế bào thực vật sống trong nước. Đây là những đơn bào thực vật đầu tiên, toàn là trứng nước nhỏ li ti kính 1/triệu Muya (Muya=1/1000 ly) Các đơn bào này kết hợp nhau sản xuất ra đa bào thực vật. Những đa bào thực vật này chính là tế bào gốc của thực vật. Tế bào gốc này cấu trúc ra tế bào mầm chồi cây, cấu tạo tế bào rễ, tuần tự rễ tăng trưởng dài ra, đồng hành với tạo ra các hấp khẩu dài theo rễ hút lấy dưỡng trấp trong nước làm thành nhựa nguyên chuyển đến gốc được vi linh tử điều động tế bào thân cây chấp nhận nhựa nguyên đưa lên, và tế bào lá được hình thành để hấp thụ tiên thiên khí trở thành nhựa luyện di chuyển nuôi thân cây và tăng trưởng. Đây là loại rong rêu tảo xuất hiện trong nước. thực vật đầu tiên của sinh vật. Các tế bào gốc lần lượt được hình thành với chủng loại thủy thảo, lần hồi tới mộc thủy và tăng trưởng đến bào tử. Tế bào gốc khi tạo ra tế bào thủy thảo mộc đầu tiên được thân lá cành xum xê, chúng tăng trưởng cấu tạo tế bào hoa, tế bào nhụy cái và tế bào nhụy đực để kết hợp nhau thành hạt bào tử và quả nuôi dưỡng bào tử cho tới trưởng thành tung ra khỏi quả và nước biển đánh trôi tấp vào bãi biển đầm chồi nảy cây con tăng trưởng lên, cấu tạo ra loại lưỡng cư thảo mộc. Trong lúc đó có nhiều bào tử tách ra khỏi quả, bị hơi nước cuốn bốc lên mây, gió thổi đưa vào đại lục theo nước mưa rơi xuống đất, nảy mầm mọc rễ nảy cây con thành thảo mộc, chúng có nhiều chủng loại cấu tạo thành từng vùng lâm mộc, cao nguyên mộc, bình nguyên mộc và những thảo nguyên. Các vi linh tử điều động thảo mộc cứ luân chuyển luân hồi sinh tử chuyển kiếp, có nhiều đại thọ sống cả ngàn năm. Thân xác phân hoá tan rã trả về hậu thiên khí, tuy nhiên có nhiều thân gỗ quý hoá thạch, và còn tạo ra loại than đá, do thân cây hoá thạch hằng chục triệu năm. Có thắc mắc cây cỏ có linh hồn luân hồi nghiệp quả, tức nhiên có số hạn định lúc mới tạo hình, vậy ở đâu mà tràn ngập địa cầu vô số hạn định? Xin thưa: tế bào gốc của mỗi cây tạo ra không biết bao nhiêu hạt bào tử, tự nhiên tăng trưởng số lượng, tức nhiên vi linh tử cũng phải tăng trưởng theo hạt bào tử mà hình thành. Nó chính là tế bào gốc của thân cây cỏ. Cũng có một số tạo được thiên quả tức nhiên được thăng hoa lên hàng động vật đầu tiên là loại Thấp sinh động vật (Xin xem bài Cấu tạo Động vật) Thảo mộc tạo thiên quả ra sao? Theo thần bí học, có nhiều thảo mộc tạo ác quả như chứa độc chất sát hại động vật và con người. chúng tạo thiên quả là khi tự tinh chế ra dược phẩm chữa trị động vật và Nhơn sinh:

“Y lâm hữu ngọc, Thảo mộc hiệu linh”

Chúng ta thấy con vật khi đau ốm bệnh hoạn tự tìm thuốc chữa trị, con người thời xưa cũng bắt chước động vật tìm dược thảo trị bệnh. Như con chim Bìm bịp tìm ra bài thuốc chữa trị gãy xương thần diệu. Người ta rình bắt chim con trên tổ bẻ giò, bẻ cánh, và chờ chim cha chim mẹ về đi tìm thuốc, họ theo dõi những cây thuốc mà chim cha chim mẹ nghiền nát ra trong miệng về nhổ đút vào miệng chim con, còn xác thuốc quấn vào vết thương, hôm sau chim con trở lại bình thường. Thần dược này được sử

dụng trong việc chữa trị thương tích gãy xương biệt truyền, cũng như bài thuốc trị rắn cắn do con chó, con chuột cống nhum, khi bị rắn cắn, nó chạy đi tìm cây thuốc chữa trị và lành mạnh, con người bắt chước toa thuốc bí truyền này thành thầy thuốc rắn biệt tài. Cho nên thảo mộc hiệu linh rất đúng.

III.- SINH VẬT THỂ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỊA CẦU LÀ THẢO MỘC

Thảo mộc trải qua thời gian dài mấy trăm triệu năm tạo hình từ trứng nước, đơn bào thực vật, kế tiếp tiến lên đa bào thực vật, cấu tạo ra tế bào gốc, căn bản tế bào thực vật, giản dị sản xuất ra tế bào thực vật từ gốc của thân cây, phát triển lên hoa lá cành thuộc phần tiên thiên khí và rễ thuộc phần hậu thiên khí. Chúng tăng trưởng từ Thủy thực vật lên Thổ thực vật, tạo ra sinh vật thể đầu tiên của địa cầu. Từ trong đơn bào đã có rất nhiều loại đơn bào thực vật, các loại chung chung tộc kết hợp nhau tạo ra đa bào thực vật chính là tế bào gốc, đặc biệt chúng còn lai giống tạo sinh ra rất nhiều loại thảo mộc thuần chủng hay dị chủng, hiện nay các nhà sinh vật học truy tầm ra được trên 3 triệu loại thảo mộc từ dưới nước đến trên cạn, hay lưỡng cư như rong, rêu, tảo, lục bình, rau má, rau muống, rau ngải, rau nhúc...vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn khi khô hết nước. Các loại thảo mộc tùy tính chất sống theo từng vùng ôn đới, hàn đới hay nhiệt đới, cũng có nhiều loại sống được cả 3 miền. Có nhiều loại phải sống tiệm sinh khi thay đổi khí hậu. Có cây tiệm sinh mùa Đông, chúng rụng hết lá, trụi trụi khẳng khiu những cành chơ vơ cưỡi cợt với tuyết rơi, trái lại có cây tiệm sinh mùa hè, trụi hết lá chỉ còn thân củ nằm vùi trong đất cát chịu đựng trọn mùa hè không chết, chờ tới trời lạnh đâm chồi mọc trở lại đơm hoa thơm phức, đây là loại hoa lan, hoa quỳnh, hoa dao, hoa long đàm. Riêng loại “Đông trùng hạ thảo” lại đặc biệt mùa Đông trụi hình thành củ, mùa Hè đâm chồi lên cây, theo đặc tính là con sâu đặc biệt, ấu trùng của loại bướm đêm, khi phát triển tìm thực phẩm vào mùa Đông, nó bám vào củ cây đã trụi cành lá mùa Đông, tiết ra dịch chất chuyên biệt đại bổ, để có phương tiện sống. Khi nó đã nuốt hết củ cây nương tựa, tới mùa Hè đâm chồi lên thành cây cỏ, con sâu đã biến dạng thành trở lại thân củ. Hiện nay vị thuốc “Đông trùng hạ thảo” giá 1 lượng là 10 lượng vàng rất quý hiếm như Long duyên hương. Chính ở Mỹ chỉ có phần xác mà còn giá 1.150 Mỹ kim một lượng, vì tinh chất người ta đã lấy hết chế tác cao bán với giá đắt. Các nhà sinh vật học rất quý trọng loại tiệm sinh mùa hè, từng tỉu chăm sóc và dám đổ tiền ra mua với giá cao để hưởng thụ tiêu sái tâm hồn, nhứt là quý văn nhân, nghệ sĩ và đại phú gia. Ngoài ra người ta còn chơi kiếng vật ép xác thảo mộc sống theo ý muốn để tạo hình thể đủ thứ, nhứt là loại Bonsai đắt giá sống trong những chậu con con với tuổi đời hàng mấy trăm năm, với thân cây bé nhỏ được uốn cong vẹo thành thú cầm đặc sắc. Cũng có những hòn non bộ với thảo mộc sống cả mấy trăm năm trên một quả núi cồn con đặt trong một cái hồ nước có đàn cá lội nhõn nhợ, cũng tạo ra những dòng suối chảy róc rách xuyên qua vách đá cheo leo. Chính mắt tác giả đã được mục kiến một hòn non bộ kiểu này tại nhà một thế gia vọng tộc ở Huế trong một hoa viên tuyệt tác toàn là loại bonsai như cây cam, quýt, bưởi 300 tuổi chỉ cao có 1 mét rưỡi vẫn có trái chín ngon ngọt hơi nhỏ, cây táo, cây khế, cây nhãn, cây ổi... với những loại hoa cũng hàng trăm tuổi, độc đáo, khiến ngẩn ngơ trước cảnh lạ lùng có một không hai, mới viết lên bài thơ HƯƠNG GIANG CẨM TÚ trong thi tập Hương giang cẩm tú dày 300 trang chưa có tiền xuất bản.

Thực vật vừa là sinh vật đầu tiên của địa cầu, mà còn là đầu mối của tế bào gốc (Căn bản tế bào thực vật) làm nền tảng cho tế bào gốc của sinh vật. Quý vị sinh vật học đã nắm vững yếu tố tế bào gốc mà tính được huyết thống hệ và đoán đúng được tuổi thọ của các bộ xương hoá thạch qua ứng nghiệm DNA. Ngày nay người ta còn ứng dụng vào các thạch ngọc: kim cương, cẩm thạch, ngọc và châu để biết được tuổi thọ cao quý của chúng. Thứ nào càng cao tuổi thọ càng đắt giá, cũng như “Đôi hoa tai của bà chúa” với tuổi thọ 800 tuổi, đã từng gieo rắc án mạng cho nhiều mạng người truy ra thủ phạm vì có 2 hạt ngọc ở đôi hoa tai. Còn thần tiên cảnh với vườn đào của Bà Tây vương mẫu sống hàng triệu năm, mỗi một ngàn năm mới đơm hoa kết quả, ăn đào tiên sẽ sống trường thọ, chính quý vị từ cõi trời Phạm thiên về Sắc giới cõi chờ đợi kiếp lai sinh đã thuật chuyện cho quý vị Câu lạc bộ từ thần ghi lại trong tài liệu Bertholet. Hiện nay tế bào gốc thực vật được ưu đãi, nhưng có điều là không lưu trữ được, nên khi tạo chế tới đâu sử dụng liền tới đó, khổ nỗi cây nào bị lấy tế bào gốc là phải chết. Do đó khi lấy tế bào gốc con vật là nó chết và tế bào gốc không lưu trữ lâu được. Quý nhà bác học còn nghiên cứu tế bào gốc các bộ phận cơ thể của thú vật để tạo ra cơ quan thay thế các cơ quan hư hỏng con người nhưng chưa bảo đảm. Người ta cũng dự trù lấy tế bào gốc các tử tội hay tử nạn, nhưng chánh quyền chưa chấp thuận, vì lo ngại sẽ tạo thai sản vô tính ra con người hết sức nguy hiểm, chỉ cho phép dự trữ các bộ phận hiển dạng để lắp ghép mà thôi, kết quả còn chệnh vênh do loại máu và cơ thể chưa thích nghi.

Sacramento, ngày 10 tháng 12 năm 2013

SAGIANG

